

การเรียนในห้องเรียนออนไลน์แบบ Real-Time

หนึ่งในกระบวนการของ PSM's New Normal in Learning Management เพื่อให้สอดคล้องกับการลดการรวมตัวของนักเรียนทั้งโรงเรียนและเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 คือ การจัดให้นักเรียนสลับวันเรียนระหว่างการเรียนที่โรงเรียนและการเรียนในห้องเรียนออนไลน์แบบ Real-Time

ในเดือนกรกฎาคม นักเรียนชั้น ม. ต้น จะเรียนที่โรงเรียนในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ส่วนวันอังคารและวันพฤหัสบดี นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียนแต่สามารถเรียนวิชาต่างๆ ตามตารางสอน ผ่านห้องเรียนออนไลน์แบบ Real-Time กล่าวคือ นักเรียนจะมีห้องเรียน (Team) ที่อาจารย์แต่ละวิชาสร้างขึ้นบนโปรแกรม Microsoft Teams และเมื่อถึงเวลาเรียนในวิชานั้นๆ ผู้สอนจะเริ่มการสอน (Start Meeting) ในห้องเรียนออนไลน์นั้น และเริ่มการเรียนการสอนผ่านระบบจนจบคาบเรียน และเมื่อถึงวันที่นักเรียนมาโรงเรียนอาจารย์ที่สอนออนไลน์จะได้ติดต่อกับนักเรียนผ่านอาจารย์ประจำชั้น หรือพบกับนักเรียนโดยตรงเพื่อแจกเอกสาร วัสดุฝึก ตลอดจนได้พูดคุยซักถาม เพื่อให้การเรียนในห้องเรียนออนไลน์ในวิชานั้นๆ นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย จะเรียนที่โรงเรียนวันอังคาร พุธ สิบสี่ และวันเสาร์(ใช้ตารางเรียนของวันจันทร์) และเรียนในห้องเรียนออนไลน์แบบ Real-Time ในวันพุธ และศุกร์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

การสลับวันเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยผสมผสานการเรียนในห้องเรียนจริงและห้องเรียนออนไลน์แบบ Real-Time นั้น โรงเรียนได้คำนึงถึงจำนวนวันและจำนวนครั้งของการเรียนที่นักเรียนทุกระดับชั้นจะได้เรียนครบถ้วนทุกวิชาตามตารางเรียนในแต่ละสัปดาห์ คือ ทุกระดับชั้นจะได้เรียนเป็นเวลา 5 วัน และมีวันหยุด 2 วัน (ม.ต้น หยุด วัน เสาร์-อาทิตย์, ม.ปลาย หยุด วันอาทิตย์-จันทร์)

นอกจากนี้ โรงเรียนมีความพยายามและความตั้งใจที่จะให้การเรียนในห้องเรียนออนไลน์ไม่มีความแตกต่างกับการเรียนในห้องเรียนจริง โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนออนไลน์ของผู้สอนและผู้เรียนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างบรรยากาศในการรู้ของผู้เรียน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรมของห้องเรียนออนไลน์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนและสร้างวินัยให้แก่ผู้เรียนในเวลาเดียวกัน

การเรียนในห้องเรียนออนไลน์แบบ Real-Time ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในช่วงสัปดาห์เรียนนี้ จึงเป็นเสมือนการเรียนในห้องเรียนจริง ที่มีอาจารย์แต่ละคนมาสอนนักเรียนในคาบเรียนนั้นๆ ตามตารางเรียนของนักเรียนทุกคน เพียงแต่นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน และเมื่อห้องเรียนออนไลน์ในแต่ละวิชายุติลง (End Meeting) นักเรียนยังสามารถดูวิดีโอการสอนของวิชานั้นๆ ได้ตลอดเพื่อเป็นการทบทวนความรู้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา

4 กรกฎาคม 2563

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ สกุศลรัศมีสุข

เลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)